

V/v danh sách các ngân hàng, đơn vị trung gian đã kết nối được với phần mềm quản lý giáo dục thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 2197/KH-SGDĐT về việc Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng thực hiện nội dung phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán học phí và phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ***đảm bảo 100% trường học, cơ sở giáo dục sẵn sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tích hợp sẵn trong phần mềm quản lý giáo dục*** cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức sau: Mã vuông QR (chuyển khoản/thanh toán), qua Internet banking (chuyển khoản/thanh toán), Mobile Money và thẻ (POS).

Để tăng sự lựa chọn dịch vụ cho người dùng - phụ huynh học sinh khi thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, tính đến tháng 12/2022, Sở GD&ĐT đã tích hợp chức năng hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt (công thanh toán) trên hệ thống quản lý giáo dục với **03 ngân hàng và 04 đơn vị trung gian (đính kèm danh sách)**. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện ký kết với nhiều công thanh toán khác nhau để phụ huynh có thể sử dụng mọi ngân hàng giao dịch trong quá trình thanh toán thông qua các công thanh toán mà trường đã ký kết.

Sở GD&ĐT thông tin đến các đơn vị để thực hiện kết nối, giao dịch trong thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong cơ sở giáo dục. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí và các dịch

vụ phục vụ nhà trường; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của trường học, cơ sở giáo dục./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hồng Phúc

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ
ĐÃ KẾT NỐI ĐƯỢC VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
(Đính kèm Công văn số /SGDDĐT-HCQT ngày /12/2022)

STT	Tên đơn vị	Ghi chú
1	Trung tâm kinh doanh VNPT- Long An, Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ Viễn thông	
2	Công ty TNHH ONEFIN Việt Nam	
3	Viettel Long An – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)	
4	Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim	
5	Các ngân hàng có cổng thanh toán đã tích hợp hệ thống: Agribank, Viettinbank, BIDV	